

แสงใจ'ประชาธิปไตย' นิด้า-กรุงเทพ-ดุสิตโพล ประสานเสียงฟันธง'แพ้ว'



สุนิสตา ประวิชัย



อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ



ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ทะลุคน ทะลวงข่าว

ที่ นควันจาก ผศ.สุนิสตา ประวิชัย ผอ.ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) ส่วนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ซึ่งเคย "ไม่ต้องพูดถึงกรุงเทพโพล เพราะคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ในผลโพลนี้ไม่เคยดีเลยตั้งแต่การ

สำรวจเมื่อปี 2 ปีที่แล้ว"

หลังสุเทพ เทือกสุบรรณ ออกอาการกริ้ว เมื่อแทบทุกโพลชี้ พรรคเพื่อไทยจะชนะประชาธิปัตย์

เชื่อว่าเป็นโพลเทียมที่สร้างขึ้นเพื่อปั่นกระแส

"แม้ผลการสำรวจจะชี้หน้าว่า พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำ ก็ถือเป็นกระแสเทียม ที่ถูกสร้างขึ้นตามยุทธวิธีที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นคนสั่งการให้สมุนบริวารกระพือข่าวว่า เพื่อไทยชนะท่วมท้น เพื่อหวังผล

ทางจิตวิทยาว่าพรรคเพื่อไทยชนะแน่นอน ให้ทุกคนถือหางฝ่ายชนะ"

เชื่อดูด้วยว่า การทำโพลมีปัญหา ทำให้ผลโพลออกมาคลาดเคลื่อน

ตามด้วยเสียงของพลพรรคที่สรุปออกมาได้ว่า นอกจากโพลวิชาการ ยังมีโพลชั้นนำและโพลรับจ้าง

เจ้าสำนักกรุงเทพโพลชี้แจงทันที ทำโพลถึงการเลือกตั้งครั้งนี้มาแล้ว 3 ครั้ง และครั้งล่าสุดก็ไม่ได้แปลกไปจาก 2 ครั้งที่ผ่านมา เหมือนโพลสำนักอื่นที่ไม่ได้บอกว่าการพรรคประชาธิปัตย์มี

คะแนนนิยมนำพรรคเพื่อไทย อย่างไรก็ตาม เห็นว่ากรณีที่น่ายอกสิทธิ์แสดง ความไม่พอใจเป็นเรื่องปกติ นายอภิสิทธิ์ จะบอกว่าโพลแม่นก็คงไม่ใช่ แต่เบื้อง หลัง แต่ละพรรคจะต้องนำผลโพลไป พิจารณาปรับปรุง

“ยืนยัน ผลสำรวจ 3 ครั้งที่ผ่าน มา ไม่มีนอกไม่มีใน เราใช้งบ ประมาณจากมหาวิทยาลัยกรุง เทพทั้งสิ้น ไม่ได้รับเงินจากฝ่ายใด เพื่อมาทำโพลทางการเมือง ไม่ใช่ โพลรับจ้าง เราทำมาเป็น 10 ปี คง ไม่ปรับจ้างให้เสียชื่อเสียง”

ยืนยันว่าลงพื้นที่ทำโพลเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกระบวนการทางวิชาการ โดยเฉพาะการลงพื้นที่แต่ละเขต ทีมได้ สำรวจเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมี ทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ทั้งนี้การลงพื้นที่ครั้งล่าสุดพบ

ว่า การซื้อเสียงในบางเขตมีผลแปรผันกับโพล ทำให้คะแนน เสียงพลิก ซึ่งตนยืนยันได้ว่าการซื้อเสียงเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ จริง ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ชั้นใน

ผอ.กรุงเทพโพล ยังระบุด้วยว่าเคยสำรวจความคิดเห็นนัก เศรษฐศาสตร์เดือนมิ.ย. พบว่านโยบายหาเสียงของพรรค ประชาธิปัตย์ดีกว่าพรรคเพื่อไทย นายอภิสิทธิ์และพรรคประชา ธิปัตย์น่าจะพิจารณาตรงนี้บ้าง

เห็นว่า นอกจากจะต้องชี้แจงกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย ทางการเมือง 91 ศพแล้ว พรรคก็ไม่ควรละเลยที่จะแก้ ปัญหาปากท้องให้ประชาชน ควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้ นโยบายไปปฏิบัติได้จริง

“แทนที่จะมาตอบโต้ ประชาธิปัตย์ควรทำให้คน มั่นใจว่าจะแก้ปัญหาปากท้องอย่างไร น่าจะเป็น ประโยชน์มากกว่า”

พลของกรุงเทพโพลสอดคล้องกับผลการสำรวจทั่ว ประเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ที่ได้จัดทำนิตโพล และพบว่า พรรคเพื่อไทยกำลังนำ พรรคประชาธิปัตย์ ทั้งในการเลือกตั้งระบบเขต จาก 375 เขต และระบบบัญชีรายชื่อ จาก 125 รายชื่อ

ในภาพรวมทุกภูมิภาค พบว่า ร้อยละ 29.51 เลือกส.ส.เขต พรรคเพื่อไทย และร้อยละ 17.40 เลือกพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ระบบบัญชีรายชื่อ ร้อยละ 30.47 เลือกพรรคเพื่อไทย

และร้อยละ 17.40 เลือกพรรคประชาธิปัตย์

สำหรับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลการสำรวจประชาชนกับการเลือกส.ส.ระบบ บัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ ซึ่งมีการสำรวจเป็นระยะๆ ก่อนถึงวันเลือกตั้งจริง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล พบระบบ บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยนำลิ่ว พลาดแพ้ประชา ธิปัตย์ก็เฉพาะภาคใต้พื้นที่เดียว

สำคัญคือกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ จำนวนอยู่ที่หลักแสน พบว่ามีผู้ตัดสินใจเลือกปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยได้ 51.55 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 63 คน

ประชาธิปัตย์ 34.05 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 34 คน **ล่าสุด โพลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่าภาค อีสานมีผู้ตัดสินใจเลือกปาร์ตี้ลิสต์จากเพื่อไทยเกิน 50 เปอร์เซ็นต์แล้วถึง 17 จังหวัด**

มีเพียง นครราชสีมา บุรีรัมย์ และอุบลราชธานีเท่านั้น ที่ยัง ไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ส่วนส.ส.เขตประเมินว่าจะได้ 107 เขตบวก 2 จาก 126 เขตเลือกตั้ง

สดๆ ร้อนๆ บ้านสมเด็จโพล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นใน สนามกทม.ทั้ง 33 เขต พบว่าในส่วนของส.ส.บัญชีรายชื่อ เลือกพรรคเพื่อไทยร้อยละ 48.5 พรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 36.7

ขณะที่ส.ส.เขต เลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยร้อยละ 49 รองลงมาพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 37.8

สำหรับบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งนายกฯ เลื่อนก.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร้อยละ 44.3 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 34.3

มีเพียงนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์เท่านั้น ที่เชื่อว่าประชา ธิปัตย์จะชนะ

ได้กลับมาเป็นรัฐบาล